

## ครูถึงหน้าตาซึ่ม! เด็กหญิง ป.6 ฮึดสอบ O-NET แม่ไซแว่นสายตาคู่แว่นขยาย

● นำเสนอเมื่อ 2 ก.พ. 2558



**พ.ด.ญ.วัย 11 ปี นักเรียน ป.6 ที่แม่สุด จ.ตาก เป็นสุดยอดของความมานะพยายาม แม้มีความบกพร่องทางสายตา เป็นต้อหินมาตั้งแต่กำเนิด ต้องสวมแว่นตาหนาเตอะ ทั้งยังต้องใช้แว่นขยาย กมหนาแทบติดขอบ เขาสอบโอเน็ตทั้งเช้า และบ่าย...**

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.58 ที่สนามสอบระดับชั้น ป.6 กับ ม.3 ของเขตแม่สอด จ.ตาก ที่โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด มีการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต เหมือนกับทุกจังหวัดทั่วไป พบว่ามีเด็กหญิงวัย 11 ปี ชื่อ ด.ญ.กรกมล เต็มใจเจริญ นักเรียนชั้น ป.6 ที่บกพร่องทางสายตา จากโรงเรียนบ้านแมดาว อ.แม่สอด เป็นต้อหินตั้งแต่เกิดสวมแว่นหนาเตอะ พร้อมพกแว่นขยายสองลายมือ เดินทางมาเขาสอบยังโรงเรียนแห่งนี้ด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการคุมสอบได้จัดห้องเดี่ยวให้แก่ ด.ญ.กรกมล มีผู้สอบคนเดียว ครูคุมสอบ 2 คน ซึ่งสังเกตเห็นว่าระหว่างสอบ ด.ญ.กรกมล จะสวมแว่นสายตาทัวไป แต่มีเลนหนา ที่แปลกไปอีกก็คือ เธอเองต้องใช้แว่นสายตาคู่กับแว่นขยาย และกมมองตัวหนังสือสอบห่างไม่ถึง 5 เซนติเมตร ซึ่งถือไกลมากจนแทบติดกระดาษขอบนอกจากนี้ระหว่างที่ทำสอบนั้น เด็กหญิงยังต้องใช้หน้าตาเทียมหยอดตาทุกๆ ครึ่งชั่วโมงอีกด้วย

จากการที่ได้พูดคุยกัน ด.ญ.กรกมล ได้เล่าให้ฟังว่า ไม่รู้สึกหนักใจที่จะต้องใส่ทั้งแว่นสายตากับแว่นขยายไปพร้อมๆ กัน และอยากบอกให้เพื่อนๆ พี่น้องๆ มีความพยายามอย่างที่ตนทำอยู่ พยายามให้มากๆ

ขณะที่นางปวีณา จุฑาเศรษฐ หนึ่งในคณะครูที่คุมสอบโอเน็ต สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยม่วง กล่าวว่า

ทั้งรู้สึกอึดใจชื่นชม และรู้สึกสงสารเมื่อได้เห็น ด.ญ.กรกมล คือ ชื่นชมในความพยายามในการฝึกเรียน  
อยากให้เด็กปกติสายตาดูเป็นแบบอย่างถึงความพยายาม ดูแลวก็สงสารจนต้องร้องไห้

ส่วนนางอำพร ศิริขวัญ ครูผู้คุมสอบอีกคน บอกว่า เเท่าที่ไปเยี่ยมที่ห้องสอบ  
ได้เห็นพฤติกรรมของน้องในห้องสอบ ส่วนตัวเขามีแว่นสายตาที่หนาอยู่แล้วยังต้องไขว่หน้าช่วย  
ทำให้มองเห็นเด็กปกติที่ตนคลุกคลีอยู่ ซึ่งมีทุกอย่างพร้อม แต่การใส่ใจในการพัฒนาการเรียนรู้น้อยกว่า

"จะเห็นกิริยาของเด็กหญิงคนนี้ ที่ต้องก้มหน้าก้มตาดูข้อสอบตลอดทั้งวันในการสอบทั้งเช้าและบ่าย  
มันเป็นความมานะที่สุดยอด อยากให้เด็กไทยมีความใส่ใจกับการเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งของเด็กคนนี้  
เชื่อว่าการศึกษาไทยก็จะไม่ถดถอยคะ" คุณครูอัมพรกล่าว.

ขอบคุณภาพและข่าวจาก [หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ](#) 2 ก.พ. 2558